



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ในมติการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็ก ๆ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีการจัดการเพื่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผลด้านความพร้อมของบุคลากรและความครอบคลุมของสถานบริการที่มีอยู่ทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีทุ่งนาป่าเขาและทะเลยังมีชนพื้นเมืองอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะ สอดคล้องตามคำนิยามในระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประเด็นการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม อันได้แก่ กลุ่มชนชาวมานี ซึ่งอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน จังหวัดตรัง สงขลา และพัทลุง กับกลุ่มชนชาวเลหรือ อูรักลัวะ ที่มีการเป็นอยู่และวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกับประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยทั่วไป มีอุปสรรคการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขมีข้อจำกัด ในหลายด้าน เช่น การไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนคนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงของวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 2019 ทำให้ชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างลำบาก สมัชชาจังหวัดสตูล โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้พิจารณาแล้วว่าหากชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่อาจเจ็บป่วย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันจะส่งผลต่อการเผชิญกับภัยพิบัติและวิถีการดำรงชีวิตต่าง ๆ นานา และท้ายที่สุดอาจจะไม่มีชนพื้นเมืองกลุ่มนี้ที่เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของจังหวัด ของประเทศ และของโลกที่ผ่านมา สมัชชาสุขภาพของจังหวัดสตูลซึ่งเป็นองค์กรที่เชื่อมประสานกับภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อดูแลการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สมัชชาจังหวัดสตูลโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงูโรงพยาบาลมะนัง สำนักงานป่าไม้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอที่กลุ่มชนเหล่านี้อาศัยอยู่ได้เร่งรัดการขอมีบัตรประชาชนให้กับกลุ่มชนเหล่านี้โดยอัตราความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรที่มีอยู่เพื่อให้ได้สิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง แต่ด้วยความเป็นอยู่ที่ต้องเร่ร่อน เคลื่อนย้ายเพื่อการอยู่รอดกับทรัพยากรการดำรงชีวิตที่ลดลงรวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชน ทำให้ยากต่อการจัดการสมัชชาจังหวัดสตูล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดรูปแบบการให้บริการ



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เพื่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไว้ในระดับหนึ่ง เช่น กลุ่มอัมพฤกษ์อัมพาต ที่อาศัยอยู่ที่เกาะบุโหลน โดยโรงพยาบาลลุง อบรมจิตอาสาให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อกลับไปให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ญาติพี่น้องที่เกาะ หรือเรียก “หมอน้อย” จำนวน 2 คนพร้อมจัดตั้งสุขศาลาเป็นสถานที่รองรับการบริการสุขภาพ ไว้บางส่วนแล้ว ก้าวต่อไปคือการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ ส่วนชนชาวมานิ ได้จัดระบบการดูแลสุขภาพผ่านพี่เลี้ยงที่สามารถเข้าถึง โดยอาศัยผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ คนที่ได้รับบัตรประชาชน แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพยามเจ็บไข้ได้ป่วยได้บางส่วนแล้ว โดยเฉพาะการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมตามจำนวนประชากรชาวมานิเพื่อความครอบคลุมที่ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะจับมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนดูแลกลุ่มชนชาวมานิและกลุ่มชนชาวอัมพฤกษ์อัมพาตให้ได้รับการคุ้มครองทางด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางทั้ง 2 กลุ่ม และเชิญชวนสมัชชาสมาชิกในเวทีแห่งนี้ร่วมกันสาน ผันพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน ให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าว และกลุ่มอื่นๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียม ท้าถึง อย่างเป็นธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมใหม่ new normal เพื่อให้ทรัพยากรทรงคุณค่าได้อยู่อย่างมีความสุขและอยู่คู่เคียงบนผืนแผ่นดินสืบไป

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล

วันที่ ๕ ธันวาคม 2564